



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Khắc phục nuôi trồng thủy sản do mưa, bão



Người dân nuôi cá lồng trên sông Hồng vệ sinh lồng sau bão số 10.

Ảnh: HẢI DƯƠNG

Hiện nay, toàn tỉnh có 528 lồng cá nuôi trên sông, tập trung chủ yếu ở các huyện: Quỳnh Phụ 312 lồng, Hưng Hà 89 lồng, Vũ Thư 79 lồng, số còn lại ở các huyện Đông Hưng, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua, mực nước trên sông Hồng và sông Trà

Lý dâng cao đã gây ảnh hưởng đến những lồng nuôi cá trên sông và gây tràn bờ vùng của một số hộ nuôi trồng thủy sản.

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ đạo các địa phương, các hộ nuôi trồng thủy sản cần tiếp tục theo dõi thời tiết, đặc biệt là thông tin

cảnh báo lũ để chủ động phòng tránh. Gia cố lưới lồng, dây neo, phao lồng để hạn chế lưu tốc dòng chảy, bảo đảm an toàn cho lồng cá. Ngay khi nước rút phải tiến hành vệ sinh lồng cá và môi trường xung quanh, tránh để rác thải chèn ép làm vỡ lồng nuôi. Chủ ý không

đưa giống cá nhỏ ra ngoài lồng trong thời gian xả lũ. Đối với các ao, đầm, cần gia cố lại bờ, tiến hành vệ sinh ao, đầm. Tăng cường chăm sóc đàn cá, bổ sung vitamin, khoáng chất và men tiêu hóa để tăng sức đề kháng và hấp thụ thức ăn cho cá, giúp cá phát triển.

(Xem tiếp trang 4)  
**MAI THƯ**

### Chăm sóc, bảo vệ lúa, cây màu

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh có gió lớn kèm mưa kéo dài. Đây là một trong các nguyên nhân gây đổ non lúa trà sớm và trà trung, gây tình trạng lem lép hạt trà lúa mùa đang trổ bông, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông trên trà lúa mùa trổ bông sau ngày 10/9 và bệnh bạc lá có nguy cơ phát sinh và gây hại cuối vụ ở mức cao, đồng thời ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất vụ đông ưa ấm của các địa phương.

Để bảo đảm giành thắng lợi sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương chủ động tiêu cạn nước trên hệ thống sông trục và kênh mương nội đồng, giữ mực nước nông mặt ruộng với vùng lúa chuẩn bị trổ và vừa trổ, tháo cạn nước ở vùng lúa đã chắc xanh và

toàn bộ diện tích cây rau màu. Huy động các lực lượng khơi thông cửa các cống tiêu và giải phóng dòng chảy, thu dọn đống cỏ, vỏ bèo, bảo đảm tiêu nước nhanh vùng có nguy cơ ngập úng. Huy động nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa sớm và cây màu hè thu đã đến kỳ thu hoạch để giải phóng đất trồng cây vụ đông ưa ấm. Hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá cho trà lúa trổ sau ngày 10/9, kết hợp phun trừ sâu đục thân hai chấm cho diện tích lúa trổ sau ngày 15/9. Đối với rau màu cần nạo vét rãnh luống, mương máng, đào hố hai đầu góc ruộng nhằm tiêu nước một cách nhanh nhất, chuẩn bị ruộng giống gieo trồng kịp thời sau mưa.

**LƯU NGÂN**



Nông dân huyện Quỳnh Phụ chăm sóc cây ớt sau mưa lớn.

### TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Khai giảng năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 và khai giảng năm học 2017 - 2018.

Năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 6.372 sinh viên, học viên với 6 ngành đào tạo đại học và 19 ngành đào tạo sau đại học, trong đó có 344 lưu học sinh Lào, Campuchia và Cộng hòa Mozambique. Năm học 2016 - 2017, Trường có 1.072 sinh viên cuối khóa trong đó 1.045 sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Kết quả đào tạo sau đại học, Trường có 108 học viên đã hoàn thành kỳ thi, bảo vệ luận án, luận văn tốt nghiệp.

Năm học 2017 - 2018, Trường có hơn 6.300 sinh viên, học viên thuộc 20 dân tộc trong nước và trên 300 lưu học sinh. Trường phấn đấu đào tạo theo hình thức tín chỉ cho tất cả các ngành hệ đại học; từng bước thực hiện đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (dự án HPET) của Bộ Y tế; mở rộng một số mã ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế hiện nay.

Nhân dịp này, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình đã trao học bổng trị giá 20 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

**QUYNH LƯU**

### Đoàn lưu học sinh Campuchia tham quan tại Hưng Hà, Quỳnh Phụ

Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam, Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia vừa tổ chức chuyến tham quan với sự tham gia của các lưu học sinh Campuchia có thành tích cao trong học tập và đại diện các gia đình hội viên nhận đỡ đầu lưu học sinh.



Đoàn lưu học sinh Campuchia nghe giới thiệu về đến Trấn, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

Trong chuyến tham quan một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thái Bình, đoàn lưu học sinh Campuchia đã lựa chọn điểm dừng chân đầu tiên là di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần ở làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Nơi đây không chỉ thu hút các nhà nghiên cứu về văn hóa, sử học, khảo cổ học mà còn là điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo. Sau khi thăm nơi thờ phụng các vua và hoàng thân quốc

(Xem tiếp trang 4)  
**ANH TỬ**

### BẢO VIỆT NHÂN THỌ THÁI BÌNH Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Bảo Việt nhân thọ Thái Bình vừa tổ chức hội nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm 1 tỷ đồng cho một gia đình khách hàng bị tử vong.

Khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm là bà Nguyễn Thị Vân Dung (sinh năm 1970), thường trú tại tổ 26, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), tham gia bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt năm 2011. Tháng 6/2017, bà Dung bị tử vong do bệnh ung thư dạ dày. Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của gia đình khách hàng, Bảo Việt nhân thọ Thái Bình đã nhanh chóng làm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng của khách hàng là 1 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Bảo Việt nhân thọ Thái Bình đã tổ chức chương trình "Tri ân và sẻ chia"; tư vấn cho khách hàng giải pháp tài chính hữu ích khi tham gia sản phẩm "An phát trọn đời" là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được bình chọn tốt nhất Việt Nam năm 2016.

**THANH HUYỀN**

### VŨ THƯ Nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2017

Mục tiêu gieo trồng 5.000ha cây màu vụ đông năm 2017, Vũ Thư đã sớm ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân sản xuất vụ đông.

Theo đó, huyện hỗ trợ nông dân trồng ngô và bí xanh, bí đỏ trên đất sau thu hoạch lúa mùa 1,4 triệu đồng/ha; mua giống ớt 3,36 triệu đồng/ha; 2.000 đồng/kg khoai tây giống Marabel trồng vụ đông (tương đương 2,46 triệu đồng/ha); 7.000 đồng/kg giống khoai tây Marabel nhập khẩu nhân giống vụ đông xuân năm 2017 - 2018 (tương đương 8,61 triệu đồng/ha); 55.000 đồng/ha thuốc diệt chuột bảo vệ cây màu vụ đông.

Cùng với cơ chế hỗ trợ, huyện ban hành cơ chế khuyến khích, thưởng 1,6 triệu đồng/ha cho các cá nhân, hộ gia đình trồng từ 0,7ha cây màu vụ đông trở lên, tập thể từ 2ha trở lên; thưởng từ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi xã, thị trấn đạt và vượt kế hoạch diện tích gieo trồng cây màu vụ đông đã đề ra.

**HÀ PHƯƠNG**

### TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG - TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Xác định việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong sử dụng năng lượng tiết kiệm là hết sức quan trọng, những năm qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tổ chức tuyên truyền về cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình như phát tờ rơi, phát hành cẩm nang tiết kiệm điện, lắp đặt các pa nô, áp phích tại các khu dân cư... Trong đó, nổi bật là việc tuyên truyền, hỗ trợ các gia đình sử dụng hầm biogas và sử dụng năng lượng mặt trời. Thông qua các đợt tuyên truyền, nhận thức của các gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm dần được nâng cao, số hộ sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn tiết kiệm điện... ngày càng tăng. Đặc biệt, trong mùa sắm thiết bị điện, người dân quan tâm nhiều hơn về tính năng tiết kiệm điện của sản phẩm, lựa chọn sản phẩm có dán nhãn năng lượng.

**THU THUY**

### KIẾN XƯƠNG

## Khôi phục sản xuất sau bão số 10

(Xem trang 2)



Xã Vũ Hòa (Kiến Xương) huy động máy móc, nhân lực cắm cọc, xử lý khẩn cấp các điểm xung yếu tuyến bờ bao khu vực nuôi trồng thủy sản.

### THÁI THỤY

## Bảo đảm an ninh trật tự tại các cụm công nghiệp

(Xem trang 4)